

TOLLWAY...SMART PURSE

1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 57

โครงการต่อเนื่องเพื่อสนับสนุน
นโยบายภาครัฐสู่ระบบตัวร่วม



ใบเสร็จให้โชค
ลุ้นรับ

บัตรสมาชิก
7-Card

ใบอนุญาตเลขที่ 543/2557
ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง

รวมมูลค่ากว่า **840,000** บาท



วารสารประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2557
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

 **TOLLWAY... Your way**

WWW.TOLLWAY.CO.TH

TOLLWAY...SMART PURSE

1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 57

โครงการต่อเนื่องเพื่อสนับสนุน
นโยบายภาครัฐสู่ระบบตัวร่วม



ใบเสร็จให้โชค
ลุ้นรับ บัตรสมาชิก 7-Card

ใบอนุญาตเลขที่ 543/2557
องค์การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รวมมูลค่ากว่า **840,000** บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

ของรางวัล บัตรสมาชิก 7 Card จำนวน 4,000 ใบ (มูลค่าเงินในบัตรใบละ 210 บาท) รวมมูลค่าของรางวัล 840,000 บาท **ส่งขึ้นส่วน** วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2557 ที่ตู้เก็บเงินค่าผ่านทางยกระดับอุดรภิมุข, กล่องรับขึ้นส่วนที่ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน), ส่งไปรษณีย์ที่ ตู้ปณ.336 ปณจ.หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 **การจับรางวัล** วันที่ 11 กันยายน 2557 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) **การประกาศผล** ประกาศผลรางวัลวันที่ 24 กันยายน 2557 ทาง www.tollway.co.th **เงื่อนไขการชิงโชคและรับรางวัล** 1).รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ 2).ผู้โชคดีสามารถร่วมรายการได้ไม่จำกัดจำนวน แต่จะได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว 3).ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล บัตรสมาชิก 7 Card มูลค่า 210 บาท บริษัทฯ จะทำการส่งรางวัลให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ ที่ระบุในขึ้นส่วนของผู้โชคดี 4).คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 5).พนักงานและครอบครัวของบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้



www.tollway.co.th



ผ่านสะดวกค่าแตะบัตร เซเว่นการ์ดหรือบัตรสมาร์ทเพิร์ส จ่ายค่าผ่านทางโทลล์เวย์

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ “ดอนเมืองโทลล์เวย์” ได้ร่วมมือกับ บริษัท ไทยสมาร์ตการ์ด จำกัด ได้ให้บริการชำระค่าผ่านทางด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ “สมาร์ทเพิร์ส” เพื่อเพิ่มทางเลือกและ ช่องทางการรับชำระค่าผ่านทางให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ในการชำระค่าผ่านทางยกระดับดอนเมืองนั้น ดอนเมืองโทลล์เวย์ได้ให้บริการชำระค่าผ่านทางในรูปแบบ **Mix Mode** ที่ผู้ใช้ทางสามารถจ่ายค่าผ่านทางด้วยบัตรสมาร์ทเพิร์ส หรือ เงินสด หรือคูปองผ่านทางได้ในช่องทางเดียวกัน ซึ่งเป็นบริการที่ช่วยเพิ่มทางเลือกที่สะดวกสบาย ให้แก่ ผู้ใช้ทางยกระดับดอนเมืองมากยิ่งขึ้น ซึ่งบัตรสมาร์ทเพิร์ส หรือบัตรเซเว่นการ์ดสามารถหาซื้อได้ง่ายดายและเติมเงินได้อย่างสะดวกที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่น-อีเลฟเว่น ที่มีสาขากว่า 6,800 แห่งทั่วประเทศ

ขั้นตอนการรับชำระค่าผ่านทาง ผ่านบัตรสมาร์ทเพิร์ส



1. ผู้ใช้ทางส่งบัตรให้พนักงานจัดเก็บค่าผ่านทาง



2. พนักงานจัดเก็บค่าผ่านทางรับบัตร และแตะบัตร Smart Purse ที่ Contact Less เพื่อรับชำระค่าผ่านทาง



3. การชำระค่าผ่านทางเสร็จสมบูรณ์



ไม่ผ่าน

*** กรณีการชำระค่าผ่านทางไม่สมบูรณ์ อันเนื่องจากมูลค่าเงินในบัตรฯ ไม่เพียงพอ ดังนั้น หน้าจอแสดงผล (LED) จะขึ้น Error พนักงานจัดเก็บค่าผ่านทางจะแจ้งผู้ใช้ทางว่า "เงินในบัตรฯไม่เพียงพอกรุณาชำระด้วยเงินสด"



4. พนักงานจัดเก็บค่าผ่านทางส่งบัตรคืนผู้ใช้ทาง



การขับรถในช่วงฝนตก

1. เปิดไฟปัดน้ำฝน ให้สัมพันธ์กับความแรงและปริมาณน้ำฝน

2. การใช้น้ำฉีดกระจก สิ่งที่ต้องระวังก็คือ ไม่ควรฉีดน้ำในขณะที่ขับรถด้วยความเร็วสูง เพราะจะทำให้ไม่สามารถมองเห็นเส้นทางได้ชัดเจน

3. เปิดไฟหน้า- หลังรถ นอกจากจะช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นเส้นทางดีขึ้นแล้ว ยังช่วยให้ผู้ขับขี่รถคันอื่นเห็นรถของเราได้ชัดเจนมากขึ้นด้วย

4. ลดความเร็วขอรถ เป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ ซึ่งระดับความเร็วที่ทำให้รถไม่เกิดการลื่นไถลคือ 60 กม./ ชม.

5. ไม่ขับรถชิดคันหน้ามากเกินไป ควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้ามากกว่าการขับขี่ในช่วงปกติ 10-15 เมตร เพื่อให้สามารถหยุดรถได้ทัน

6. หากขณะขับรถแล้วรถลื่นไถลหรือเหินน้ำ ให้แก้ไขด้วยการถอนคันเร่ง ควบคุมพวงมาลัยให้มั่นคง แล้วพยายามลดความเร็วโดยใช้เกียร์ต่ำ จนกว่ารถจะทรงตัวได้ แล้วจึงค่อยเหยียบเบรคเพื่อหยุดรถ

7. การขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขัง ขับรถโดยใช้เกียร์ 1 เร่งเครื่องให้รอบสูง แล้วเหยียบคลัทช์ เพื่อให้ความเร็วต่ำ แต่อย่าให้รอบต่ำจะทำให้เครื่องดับกลางน้ำได้ ไม่ขับรถเร็วเกินไปเพราะจะทำให้มีน้ำกระเด็นเข้าเครื่องยนต์ หากมีน้ำท่วมสูงอย่าขับรถลุยน้ำโดยเด็ดขาดเพราะอาจถูกพัดไปตามกระแสน้ำได้

8. ตรวจสอบสภาพยางเลือกใชยางที่มีดอกยางละเอียด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนน และหยุดรถ



Exclusive Campaign

นำทัพชมโขน ปิดโรงชมหนัง



บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน) หรือ ดอนเมือง
โทลล์เวย์ ได้จัดกิจกรรม “นำทัพชมโขน ปิดโรงชมหนัง” เพื่อ
แทนคำขอบคุณแต่ผู้ใช้ทางยกระดับฯ ด้วยบรรยากาศสุดพิเศษ
ในการชมโขน และภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ภาค 5 ตอน ยุทธหัตถี ณ SF Cinema First Class @ Central
Rama9 พร้อมรับประทานอาหารและเครื่องดื่มแบบ V.I.P.
ณ Lounge First Class

งานนี้จับด้วยรอยยิ้มและความประทับใจ กับประสบการณ์
สุดพิเศษที่โทลล์เวย์มอบแต่ผู้ใช้ทางฯ ทุกท่าน Tollway Your Way



จิตอาสาดอนเมืองโทลล์เวย์ “เก็บขยะและอนุรักษ์พันธุ์ปลาฉลาม”



จิตอาสาดอนเมืองโทลล์เวย์ จัดโครงการ “เก็บขยะและอนุรักษ์พันธุ์ ปลาฉลาม” ณ หาดนางรำ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ร่วมเก็บขยะมูลฝอย และปล่อยพันธุ์ปลาฉลาม ให้แพร่พันธุ์ในท้องทะเลไทย

นายธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าโครงการเก็บขยะและอนุรักษ์พันธุ์ปลาฉลามเป็นโครงการที่พนักงานจิตอาสา ร่วมกันดำเนินการ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเยียวยาระบบนิเวศได้ท้องทะเลไทย ด้วยการปล่อยฉลามคืนสู่ทะเล อีกทั้งดูแลทัศนียภาพบริเวณริมหาดนางรำ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ด้วยการเก็บขยะมูลฝอยริมหาด และการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการรณรงค์รักษาความสะอาดบริเวณริมหาด ให้มีความสวยงามอยู่คู่ทะเลไทยตลอดไป

เมื่อทีมจิตอาสาเดินทางถึงหาดนางรำ พนักงานต่างแยกย้ายกันทำงาน บางส่วนช่วยกันติดตั้งป้ายรณรงค์ตามต้นไม้ริมชายหาด บางส่วนขนถังขยะไปไว้ตามจุดต่าง ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวนำขยะมาทิ้งให้เป็นที่เป็นทาง ไม่ให้ชายหาดสกปรก และบางส่วนก็เก็บเศษขยะบริเวณชายหาด นอกจากนี้จิตอาสาอีกกลุ่มก็นำพันธุ์ฉลามไปปล่อยกลางทะเล



ด้าน นายอภิเดช กาละรักษ์ หัวหน้าโครงการ หนึ่งในทีมจิตอาสา กล่าวว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อทำประโยชน์ให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมในทะเล เพราะปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกวัน เราควรช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นความสวยงาม และยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่พนักงานอีกด้วย

ด้าน น.ต.สุวัฒนา ผู้บังคับกองร้อยกองบังคับการ กองพันก่อสร้าง และพัฒนาที่ 1 กรมการก่อสร้างและพัฒนา กล่าวว่า ปกติทางกองทัพเรือพัฒนาชายหาดอยู่แล้ว และถือเป็นโอกาสดีที่ดอนเมืองโทลล์เวย์และพนักงาน เห็นถึงคุณค่าสิ่งแวดล้อม และช่วยกันรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย

แม้การเก็บขยะและปล่อยปลาฉลามในครั้งนี้ อาจมองเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างจิตสำนึกอันยิ่งใหญ่ที่ทุกคนจะตระหนักถึงคุณค่าของทุกชีวิตและสร้างสรรค์โลกที่สมดุลให้คงอยู่สืบไป



Tollway Safety Way เซฟทุกชีวิตบนท้องถนน



TOLLWAY



Safety Way



ทอลล์เวย์...ยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน



โครงการรณรงค์ขับซึ่ปลอดภัยเป็นโครงการที่ดอนเมืองทอลล์เวย์เริ่มทำมาตั้งแต่ปี 2553 ภายใต้ชื่อ "Tollway Safety Way การยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน" เนื่องจากเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้หยุด ไม่ว่าจะอุบัติเหตุเล็ก ๆ หรืออุบัติเหตุรุนแรงที่มีผู้เสียชีวิต ทุกเหตุการณ์ล้วนก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งสิ้น

โดยปีนี้ดอนเมืองทอลล์เวย์ได้พานักงานแผนกบำรุงรักษาทั่วไปไปติดตั้งป้ายสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร โรงเรียนเทศบาลวัดเจียน และโรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนทั้งสิ้น 6 ป้ายและทางม้าลาย 2 แห่ง

การติดตั้งป้ายสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์และทางม้าลายในครั้งนี้ ถือว่าช่วยลดอันตรายให้กับนักเรียนในโรงเรียนเหล่านี้เป็นอย่างมาก อย่างโรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม "ฉัตรชัย ชนะพาล" ผู้อำนวยการโรงเรียน บอกว่า ถนนหน้าโรงเรียนเป็นทางโค้งที่รถแล่นผ่านมาด้วยความเร็ว เวลาเด็กนักเรียนข้ามถนนก็จะเกิดอันตรายเพราะรถที่ขับมาด้วยความเร็วขาดความระมัดระวัง และเด็กที่ข้ามถนนก็มองไม่เห็นรถ ตอนนี้มีทางม้าลายและป้ายสัญญาณไฟกระพริบเข้ามาติดตั้งทางโรงเรียนเห็นว่าการปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองก็จะมีมากขึ้น



๔๔

การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญสำหรับทุกคนในสังคม แต่มีเด็กอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงกับสื่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ศึกษาตามโรงเรียนชนบทที่มีขนาดเล็ก ขาดการดูแลจากภาครัฐ ด้วยเหตุนี้ทางทีมงานจิตอาสาของดอนเมืองโทลล์เวย์ จึงได้คิดโครงการ "หัวใจ ห่วงใยสังคม" ขึ้น

๔๕



ดอนเมืองโทลล์เวย์

หัวใจ ห่วงใยสังคม ปีที่ 7

นายธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ซีเอสอาร์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจยุคใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสำหรับโครงการ "หัวใจ ห่วงใยสังคม" บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยมุ่งเน้นการสร้างรากฐานทางการศึกษาให้กับนักเรียนและโรงเรียนที่ขาดแคลนอันเป็นการยกระดับโอกาสการศึกษาของเยาวชนต่อไป"

ในปีนี้ดอนเมืองโทลล์เวย์ได้เข้าไปพัฒนาและฟื้นฟู โรงเรียนวัดโพธิ์ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในระดับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาล 1-อนุบาล 3 และ ป.1 - ป.6 แต่มีครูผู้สอนอยู่เพียง 2 คน จึงทำให้นักเรียนไม่สามารถเรียนได้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อีกทั้งยังขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนที่จำเป็นอีกจำนวนมาก



เริ่มต้นภารกิจก่อนเปิดเทอมพนักงานจิตอาสาได้ช่วยกันทาสีอาคารเรียน โดยใช้เวลากว่า 1 สัปดาห์ภารกิจนี้ถึงจะลุล่วง เมื่อถึงวันเปิดเทอม พวกเขาก็ได้ช่วยกันจัดบอร์ดความรู้ มอบธงชาติ ธง ปรปร. ธง สก. มอบเครื่องแต่งกายชุดไทย จัดหาอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นครูจิตอาสาให้กับเด็ก ๆ และเลี้ยงอาหารกลางวันเป็นการส่งท้าย

ด้านนายสมยศ สุทธิพงศ์เกียรติ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์ กล่าวว่า "ขอขอบคุณทางดอนเมืองโทลล์เวย์ที่จัดกิจกรรมดี ๆ ให้กับชุมชน ผมเห็นทีมงานมาทาสีอาคารเรียนตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น ใช้เวลากว่า 1 สัปดาห์ แล้ววันสุดท้ายยังได้มอบอุปกรณ์การเรียนให้ทางโรงเรียน และยังเปิดการเรียนการสอนให้กับเด็ก ๆ อีก ขอขอบคุณที่ดอนเมืองโทลล์เวย์ได้จัดกิจกรรมดี ๆ สร้างสรรค์"

ถึงแม้กิจกรรมครั้งนี้จะเหน็ดเหนื่อย แต่พนักงานจิตอาสาทุกคนต่างก็มีความสุข ที่ได้ทำฝันของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ให้เป็นจริง รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเด็ก ๆ ถือเป็นกำลังใจในการจัดโครงการ "หัวใจ ห่วงใยสังคม" เช่นนี้ในปีต่อไป



โทลล์เวย์...ยกระดับโอกาสการศึกษา



**TOLL
WAY**
Happy Way

โทลล์เวย์...ยกระดับสังคมปลอดภัยเสถียร



**TOLL
WAY**
Smart Way

โทลล์เวย์...ยกระดับโอกาสการศึกษา



**TOLL
WAY**
Better Way

โทลล์เวย์...ยกระดับคุณภาพชีวิตสังคม



**TOLL
WAY**
Green Way

โทลล์เวย์...ยกระดับสิ่งแวดล้อม



**TOLL
WAY**
Safety Way

โทลล์เวย์...ยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน



MR. TOLLWAY



www.tollway.co.th/csr_concept.php
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน)